



ที่ กบ 0037.3/ว ๔๘๗

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ 81000

๑ กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง การติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 271 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

ด้วยจังหวัดกระบี่ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ปัจจุบันมีช่องทางรับข้อมูลข่าวสารด้วยการติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย (MAHADTHAI Channel) เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะนโยบายที่สำคัญคือ การปกป้องสถาบัน การแก้ปัญหา ยาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การมีส่วนร่วม การรู้จักสามัคคี และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนหรือข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้อื่น ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน หน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวสามารถทำได้โดยใช้งานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU Band (หน้างานทึบ) หรือ ระบบ C-Band (หน้างานตะแกรง)

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการศึกษาหรือให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร 0-7561-1899, 0-7562-2437

003323
- 5 ก.พ. 2553



ที่ มท ๐๔๐๘.๒/ ว ๒๗๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

เรื่อง การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขที่ ๘๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

วันที่ 8 ก.พ. 2553

เวลา

ด้วยปัจจุบันมีช่องทางรับข้อมูลข่าวสารด้วยการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย (MAHADTHAI Channel) เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร โดยเฉพาะนโยบายที่สำคัญคือ การปกป้องสถาบัน การแก้ปัญหาเสพติด การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย การมีส่วนร่วม การรู้จักสามัคคี และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนหรือข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้อื่น ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน หน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวสามารถทำได้โดยใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU Band (หน้าจานทึบ) หรือ ระบบ C-Band (หน้าจานตะแกรง)

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการศึกษาหรือให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU Band หรือ ระบบ C-Band ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU Band หรือ ระบบ C-Band ณ ที่ทำการชุมชน หรือสถานที่สำคัญที่ประชาชนมาประชุม หรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน

/๓. กรณีองค์กร ...

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
ที่ไม่มีค่าบริการรายเดือน ระบบ KU Band หรือ ระบบ C-Band ให้ตั้งงบประมาณหรือโอนงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายไว้ในหมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หรือหมวดค่าครุภัณฑ์ แล้วแต่ลักษณะ
ของรายจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพรัตน์ ฤกษ์พันธุ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๖

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๐๕๕